

Số: 5791/BVHTTDL-VP

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới
trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 470/BDN ngày 15/11/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri thị xã Nghĩa Lộ đề nghị phê duyệt bổ sung thị xã Nghĩa Lộ vào mạng lưới quy hoạch các điểm du lịch quốc gia; đồng thời bổ sung chính sách hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong công tác quảng bá về các giá trị văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của vùng đất Mường Lò - thị xã Nghĩa Lộ với du khách trong và ngoài nước nhằm tạo sự phát triển mạnh về du lịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Nghĩa Lộ và của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới (Câu số 4).

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Về việc bổ sung thị xã Nghĩa Lộ vào mạng lưới quy hoạch các điểm du lịch quốc gia: Luật Du lịch năm 2017 không còn quy định về điểm du lịch cấp quốc gia, điểm du lịch cấp tỉnh nên việc bổ sung thị xã Nghĩa Lộ vào mạng lưới quy hoạch các điểm du lịch quốc gia không còn phù hợp. Do đó, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái hướng dẫn cử tri kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao cơ quan chức năng hướng dẫn các thủ tục, điều kiện công nhận điểm du lịch theo quy định tại các Điều 23, 24, 25 của Luật Du lịch năm 2017. Điều kiện để được công nhận là điểm du lịch đã được quy định cụ thể tại Điều 11 Chương IV của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố quyết định công nhận điểm du lịch. Hệ thống các điểm du lịch sẽ được rà soát và thể hiện trong các quy hoạch phát triển du lịch đảm bảo phát huy giá trị tài nguyên du lịch, tạo sản phẩm hấp dẫn, thu hút khách du lịch.

Về việc bổ sung chính sách hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong công tác quảng bá về các giá trị văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc: Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã xác định nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó nhấn mạnh việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các chính sách trực tiếp liên quan đến phát triển du lịch như “*ban hành các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào du lịch, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa có tiềm năng du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch. Tăng cường hợp tác công - tư để huy động các nguồn lực trong xã*

hội cho phát triển du lịch. Nhà nước ưu tiên bố trí vốn cho công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá xúc tiến”.

Việc quảng bá về các giá trị văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của vùng đất Mường Lò - thị xã Nghĩa Lộ với du khách trong và ngoài nước là việc rất cần thiết để khách du lịch biết và đến trải nghiệm những vẻ đẹp về thiên nhiên, văn hóa và con người của vùng đất này. Tuy nhiên, do nội hàm về cơ chế chính sách cần hỗ trợ, phạm vi hỗ trợ... theo kiến nghị của cử tri chưa rõ. Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái hướng dẫn cử tri kiến nghị Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ xây dựng Đề án để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, phối hợp trình cấp có thẩm quyền; trong đó, nêu bật những cơ chế chính sách cần thực hiện thuộc thẩm quyền của thị xã, của tỉnh và những cơ chế chính sách vượt thẩm quyền.

Hiện nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang chỉ đạo Tổng cục Du lịch phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện một số đề án phát triển du lịch trong đó có đề xuất chính sách tập trung đầu tư ngân sách Nhà nước cho công tác quảng bá xúc tiến du lịch. Hàng năm, ngành Du lịch được cấp kinh phí thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch Việt Nam ở trong nước và quốc tế, lồng ghép các nội dung quảng bá về du lịch của các địa phương phù hợp với chiến lược phát triển sản phẩm và thị trường du lịch chung của cả nước trong đó có Yên Bái.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái để trả lời cử tri./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đoàn Chủ tịch UBTUMTTQ Việt Nam;
- Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (các Vụ: QHĐP, KGVX);
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh Yên Bái;
- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, TCĐL, Vụ KHTC, Công TTĐT Bộ;
- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27).



Nguyễn Ngọc Thiện